

Heights Holding จัดทัพส่ง 5 คอนโดหรูริมทะเล พัทยา บุคลากรมหกรรมเลือกซื้อบ้านและคอนโด “ Home Buyer’s Expo 2013 ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคมนี้ มั่นใจยอดขาย 70%

นางสาว นฤทัย โพธิ์เดช ผู้ช่วยกรรมการบริหารบริษัท ไฮทิส โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัทผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียมระดับไฮคลาสริมทะเลชายฝั่งตะวันออกของไทย เปิดเผยว่า “สำหรับงานมหกรรมเลือกซื้อบ้าน-คอนโดฯ Home Buyers’ Expo 2013 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคมนี้ บริษัทฯ ได้นำโครงการคอนโดมิเนียมระดับลักซูรี่บนพื้นที่ทำเลศักยภาพกว่า 5 โครงการเข้าร่วม พร้อมข้อเสนอพิเศษ มั่นใจยอดขาย 70 % หวังเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดบน และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อในกลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาที่พักอาศัยคุณภาพพร้อมอยู่และเลือกซื้อสำหรับไว้เป็นที่พักผ่อนริมทะเลที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ รวมถึงกลุ่มของนักลงทุนระยะยาว ด้วยทำเลที่ตั้งที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในทำเลทองที่ดีที่สุด คือ เขาพระตำหนัก และวงศ์อมาลัย



“ในปี 2556 บริษัทฯ มีการปรับแผนเน้นกลยุทธ์เชิงรุก เร่งปรับสัดส่วนจากเดิมเน้นขายคนต่างชาติ นักธุรกิจเช่นยุโรปและอังกฤษแบบเต็มโควตา 49% เป็นการมุ่งทำตลาดคนไทยแทน 70% – 30% เน้นจับกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่หรือผู้ที่ต้องการมีคอนโดมิเนียมริมทะเลพัทยาเป็นบ้านหลังที่ 2 เพื่อความสะดวกสบาย และความเป็นส่วนตัวในวันพักผ่อน ประหยัดเวลาในการเดินทางรวมถึงกลุ่มที่มีทุน ซื้อเพื่อขายต่อหรือปล่อยเช่า

อย่างไรก็ดี หลังปรับและเร่งสร้างการรับรู้สามารถขยายฐานกลุ่มลูกค้าคนไทยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยให้การยอมรับเชื่อมั่นและเชื่อถือในศักยภาพของแบรนด์ที่สร้างจริง เสร็จจริงและการบริหารงานกว่า 15 โครงการ รวมถึงการออกแบบโครงสร้างของโครงการที่มั่นใจได้ว่าใช้วัสดุที่มีคุณภาพอย่างดี และการดีไซน์ห้องพักที่ลงตัว การตกแต่งโครงการในสไตล์รีสอร์ทที่มีความเป็นมืออาชีพใส่ใจในทุกรายละเอียด ทำให้มีลูกค้าต้องการเข้ามาเยี่ยมชมโครงการและยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา

ปัจจุบันยอดขายของโครงการคอนโดมิเนียม ภายใต้แบรนด์ “ Heights Holding “ ได้การตอบรับที่ดีเกินคาด

โดยมียอดขายกว่า 70% – 90 % หลังจากการเปิดพรีเซลส์ในแต่ละโครงการ ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากความโดดเด่นของทำเลศักยภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้โดนใจ

สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมที่นำมาร่วมงานมหกรรมเลือกซื้อบ้านและคอนโดในครั้งนี้ คือ 5 โครงการเด่นทำเลทองและการตกแต่งสไตล์รีสอร์ทที่ดีที่สุดขณะนี้ ลูกค้าสามารถเลือกโครงการที่ถูกใจและสไตล์ที่ชอบได้อย่างไร้ขีดจำกัด ซึ่งมั่นใจได้ว่าจะมียอดจองโครงการทั้งหมดจากงานในครั้งนี้ถึง 70 % ” นางสาว นฤทัย กล่าว

โดยโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญ “ Paradise Holiday “ สวรรค์สำหรับวันพักผ่อน “ นี้ได้แก่ ซีวิว (C-View) “ ค้นพบความหรูหราด้วยตัวคุณเอง “ กับคอนโดมิเนียมสไตล์บูติก 8 ชั้น จำนวน 248 ห้อง มูลค่าโครงการ 384 ล้านบาท พิเศษสุดด้วยดาดฟ้าของคอนโดเน้นวิวทะเลเกาะล้าน และท่าเรือแหลมบาภิทยา เน้นการออกแบบสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยกำแพงโพลีคาร์บอเนตที่มีความโปร่งใสแต่ทนทานแข็งแรง เน้นเห็นวิวทะเลสวยงามได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ลากูน่า บีช รีสอร์ท 3 มัลดีฟท์ (Laguna Maldives) คอนโดมิเนียมสไตล์รีสอร์ทที่ตระการตาที่สุดของหาดจอมเทียน บนพื้นที่ 16 ไร่ 7 ไร่ 7 อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1,587 ห้อง มูลค่าโครงการ 1,763 ล้านบาท โดดเด่นด้วยสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ตามสไตล์ลากูน่า เกาะมัลดีฟส์ พร้อมหาดทราย 3 หาด ล้อมรอบด้วยสวนไม้ป่าเขตร้อน เกาะแก่งยกระดืบ

ลากูน่า บีช รีสอร์ท 2 (Laguna Beach Resort 2) “ “ ชีวิตที่ไม่มีใครเทียบได้ ” คอนโดมิเนียมหรู สไตล์รีสอร์ท จำนวน 1,091 ห้อง มูลค่าโครงการ 1,526 ล้านบาท ล้ำหน้าด้วยการออกแบบสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แบบลากูน่าตัดผ่านทั่วทั้งโครงการ สระว่ายน้ำสไตล์ทรอปิคอลอีกสองสระ มีเกาะกลาง น้ำตก ถ้ำ โชนจาคุชชีและสไลเดอร์ 2 ตัว ผสานการจัดวางพื้นที่อย่างลงตัวจึงสามารถมองเห็นสวนสวย ลำน้ำของทะเลสาบ สระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกและหาดทรายขาวได้อย่างไม่มีการบดบังซึ่งกันและกัน

เดอะ พีค (The Peak Tower) “ ก้าวถึงจุดสูงสุดแห่งความปรารถนา ” กับคอนโดมิเนียมตั้งอยู่บริเวณ พัทยา – เขาตำหนัก 30 ชั้น จำนวน 500 ห้อง มูลค่าโครงการ 1,526 ล้านบาท การออกแบบเน้นถึงไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่เพื่อประโยชน์ใช้สอยได้จริง พร้อมทั้งความสะดวกสบายครบครัน นอกจากการใช้ประโยชน์ใช้สอยพื้นที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว สามารถมองเห็นวิวสวยงามของท้องทะเลและหาดจอมเทียนและวิวกลางเมืองพัทยาได้อย่างชัดเจน พร้อมโปรโมชันพิเศษเฉพาะภายในงานกับ 4 โครงการราคาเริ่มต้นเพียง 999,999 บาท

ในส่วนคอนโดมิเนียมหลักสูตรโครงการใหม่ “ **วงศ์อมลย์ ทาวเวอร์ (Wong Amat)** “ ที่สุดแห่งชีวิตชั้นฟ้าริมชายหาด “ คอนโดมิเนียมสูงกว่า 38 ชั้น บนพื้นที่โครงการประมาณ 2 ไร่ จำนวน 361 ห้อง มูลค่าโครงการ 1,285 ล้านบาท สัมผัสกลิ่นอายและเสียงคลื่นทะเลได้อย่างชัดเจน เพียง 50 เมตรจากชายหาด ลงตัวกับดีไซน์แบบ โมเดิร์น หลักสูตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ที่สำคัญสระว่ายน้ำบนดาดฟ้า ในรูปแบบพานอรามาวิวกับวิวทะเล 180 องศา พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษเมื่อจองโครงการกับราคาเริ่มต้น 2.59 ล้านบาทเท่านั้น จากราคาปกติ 3.56 ล้านบาท รับฟรีทันที Gift Voucher ที่พัสดุหรูกับโรงแรม 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ทุกยูนิตที่จองภายในงาน

นอกจากนี้ตั้งแต่ ในวันที่ 23 -25 สิงหาคม พบกับกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.00

น. พบกับดาราสาวสวย เมย์ พิชญ์นาฏ สาขากร จอย รินลณี ศรีเพ็ญ และหยาดทิพย์ ราชปาล ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมสวยสไตล์รีสอร์ทในฝัน และตอบคำถามชิงรางวัล

พบกับข้อเสนอพิเศษและโอกาสครั้งสำคัญในการเป็นเจ้าของโครงการที่พักอาศัยที่ดีที่สุดในงานมหกรรมเลือกบ้านและคอนโด “ Home Buyer’s Expo ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่บูธ Heights Holding G2 -G 53 โซน CG ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 038-364-951 หรือ www.height-holding.com

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

ทีมประชาสัมพันธ์บริษัท ไฮทส์ โฮลดิ้งส์ : บริษัท เอเชีย พับบลิก คอมมูนิตีแชน จำกัด:

คุณนุชนาท พานิช (นุช)

โทรศัพท์ 083-1785575 , 086-3384430

Company Profile :

Heights Holdings บริษัทผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยแบบคอนโดมิเนียมระดับหรูบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย จากก้าวแรกของการก่อตั้ง เรามุ่งมั่นสร้างแบรนด์ที่ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพ การให้บริการเหนือระดับ และคุณค่าที่มากกว่าด้วยความใส่ใจรับฟังความต้องการของลูกค้าโดยพุ่งเป้าไปที่กุญแจสู่ความสำเร็จ

ส่งมาตรฐานสูงสุดของคุณภาพการสร้างในการพัฒนาทั้งหมด

การให้บริการที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักทั่วทั้งองค์กร

การตอบแทนผลกำไรสูงสุดอย่างต่อเนื่องแก่พันธมิตรนักลงทุน

กิจกรรมหลัก

ภาระกิจหลักของ Heights Holdings รวมศูนย์อยู่ที่การพัฒนาคอนโดมิเนียมเพื่อการพักอาศัยระดับ 5 ดาวบนทำเลซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่ง

เรารับผิดชอบดูแลโครงการใหญ่ 15 แห่งในทำเลทองของพัทยา ได้แก่ เขาพระตำหนัก และวงศ์อมตย์ โดยยึดตำแหน่งป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค

แบรนด์ Heights Holdings เป็นที่กล่าวขวัญในฐานะที่พักอาศัยระดับหรูหรรษาในราคาที่จ่ายได้ของเมืองพัทยา

เหล่านี้เป็นรายละเอียดของแต่ละโครงการที่บริหารจัดการโดย Heights Holdings ซึ่งจะช่วยให้ผู้สนใจเส้นทางการเติบโตในวันนี้ของเรา

โครงการต่างๆ อาทิ

1. Pattaya Heights
2. Park Royal 1
3. Laguana Heights
4. Club Royal
5. Park Royal 2
6. Park Royal 3
7. Laguna Bay 1
8. C-View
9. Wong Amat Tower

10. Laguna Beach Resort
11. The Peak Towers
12. Laguna Beach Resort2
13. Laguna Beach Resort3 (Maldives)
14. Laguna Bay2
15. Water Park